

# ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๐๓



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปผลการจัดกิจกรรม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ โครงการสำคัญ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจนให้กับบุคลากรฝ่ายปกครองทุกระดับ ในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการสำคัญดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชน ทุกชั้นน้อยลง สุขมากขึ้น”

ในการนี้ กรมการปกครอง ได้จัดกิจกรรมวัน Kick - off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอเวียงชัยบุรี จังหวัดพิจิตร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ สำคัญ ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือ อำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๒. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดกิจกรรม ฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร ชวัญเกิด)

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานปกครอง

โทร. /โทรสาร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๘๖